

SÁCH NGHI THỨC
DÒNG PHAN SINH TẠI THẾ

Bản văn đã được các Tổng Trợ Ủy Dòng Phan Sinh Tại Thế biên soạn và được Ủy Ban Phụng Tụ Phan Sinh Liên Nhánh duyệt lại, thừa lệnh các Tổng Phục Vụ Phan Sinh.

Rô-ma, tháng 3 năm 1983

Lời giới thiệu

Thưa anh chị em !

Các tài liệu pháp qui căn bản nhất của Dòng Phan Sinh Tại Thế là : Luật, Tổng Hiến Chương và sách Nghi Thức. Tạ ơn Chúa vì trong thời gian qua Ban Nghiên Huấn đã dịch lại Luật và Tổng Hiến Chương mà anh chị em đang sử dụng và thấy là rất tốt. Đối với sách Nghi Thức, vì trong đó có nhiều bản văn phụng vụ, nhiều kinh nguyện phải đọc chung, nên công việc khó khăn hơn. Nay Ban Nghiên Huấn, sau thời gian lâu dài, dịch lại sách Nghi Thức, có thích nghi với ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam, có sắp xếp lại các chương mục cho trật tự, có phần hướng dẫn các nghi lễ, và có kèm theo các bài đọc Kinh Thánh, các Đáp ca, một số trích dẫn trong các Di cảo của thánh Phan-xi-cô ... nhằm tạo điều kiện thuận lợi dễ dàng cho anh chị em khi sử dụng. Xin chân thành cảm ơn Ban Nghiên Huấn và xin giới thiệu sách Nghi Thức này cho anh chị em.

Dakao ngày 31 tháng 05 năm 2006

LM I-rê-nê Nguyễn Thanh Minh, Trợ Ủy

Mục lục

<u>Sắc lệnh phê chuẩn</u>	4
---	---

<u>PHẦN I : NGHI THỨC TUYÊN KHẨN</u>	5
Những điều cần biết trước	7
+ Nghi thức tiếp nhận	10
+ Nghi thức tuyên khẩn	11
+ Nghi thức lặp lại lời tuyên khẩn tạm hàng năm	13
Chương I : Nghi thức tiếp nhận ứng sinh	14
Chương II : Nghi thức tuyên khẩn tạm	21
(Dành cho người khẩn tạm lần đầu cũng như các lần khẩn tạm tiếp theo)	
Chương III : Nghi thức tuyên khẩn vĩnh viễn	26
Chương IV : Nghi thức lặp lại quyết tâm sống Phúc Âm hàng năm	33
(Dành cho những người đã khẩn vĩnh viễn)	
Chương V : Kỷ niệm tuyên khẩn.....	36
<u>PHẦN II : NHỮNG CUỘC HỌP HDD</u>	39
Những điều cần biết trước	41
Chương I : Kinh khai mạc và bế mạc của HDD	42
Chương II : Cử hành Tu nghị có bầu cử ở các cấp	45
Chương III : Nghi thức Trao quyết định thành lập HDD mới..	49
<u>PHẦN PHỤ TRƯỞNG</u>	57
I. Những bài đọc tùy nghi lựa chọn	
khi cử hành nghi thức tuyên khẩn	59
A. Những bài đọc	59

B. Thánh vịnh đáp ca	65
C. Ha-lê-lui-a và câu xướng trước Tin Mừng	69
D. Tin Mừng	70
II. Những đoạn trích từ các tài liệu nguồn Phan Sinh	75
III. Kinh nguyện Phụng Vụ của anh chị em Phan Sinh Tại Thế	75
<u>CÁC MẪU ĐƠN</u>	77

Thánh Bộ Bí Tích và Phụng Tự

Ủy Ban Phụng Tự

Hồ sơ số : CD 1613/ 83

Gửi các Gia Đình Phan Sinh thuộc Dòng Phan Sinh Tại Thế.

Với quyền hạn được Đức Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II ban cho Thánh Bộ và theo đơn đề ngày 05-10-1983 của Cha rất khả kính Giu-se Angulô, Tổng Phục Vụ Dòng Phan Sinh Tại Viện, nhân danh các Tổng Phục Vụ của các Gia Đình Phan Sinh và của Hội đồng quốc tế Dòng Phan Sinh Tại Thế thỉnh cầu, chúng tôi sẵn lòng chấp thuận và phê chuẩn bản văn La ngữ của Sách Nghi Thức Dòng Phan Sinh Tại Thế, đính kèm Sắc lệnh này.

Trong bản in, cần nhắc đến việc phê chuẩn của Toà Thánh. Đàng khác, phải gửi về Thánh Bộ hai bản đã được in.

Không được làm điều gì trái với văn thư này.

Ban hành tại Trụ sở Thánh Bộ Bí Tích và Phụng Tự ngày 09 tháng 3 năm 1984, năm Toàn Xá Cứu Độ nhân loại.

[Trở về Mục lục](#)

(đã ký)

Hông Y Giuse Casoria

Bộ Trưởng

+ Vergilius Noé

TGM hiệu toà Voncaria

Thư Ký

PHẦN I

NGHI THỨC TUYÊN KHẤN

Những điều cần biết trước

I. BẢN CHẤT VIỆC TUYÊN KHẤN TRONG DÒNG PHAN SINH TẠI THẾ

1. Nhiều người nam và nữ đã kết hôn hoặc độc thân và nhiều Linh mục triều được Chúa mời gọi dẫn thân sống theo con đường trọn lành Phúc Âm, noi gương và bắt chước cách thức của thánh Phan-xi-cô Át-xi-di, qua việc chia sẻ đoàn sủng của ngài, họ làm cho ngài hiện diện với thế giới, họ khấn hứa bước theo Đức Giê-su Ki-tô và sống Phúc Âm trong HĐĐ nhờ gia nhập Dòng Phan Sinh Tại Thế. Như thế, hồng ân vô giá của Bí Tích Thánh Tẩy tỏ hiện nơi họ ngày càng trở nên viên mãn và phong phú hơn.

2. Hội Thánh đã luôn trân trọng hình thức sống này là hình thức đã được Chúa Thánh Linh khơi dậy vì “lợi ích của Hội Thánh và của cộng đồng nhân loại” (ĐGH Phao-lô VI, Tông thư “Seraphicus Patriarcha” Tổ Phụ Chí Ái, ngày 24-6-1978.), và qua các bản Luật đã được các Đức Giáo Hoàng Ni-cô-la IV, Đức Lê-ô XIII, Đức Phao-lô VI phê chuẩn, Hội Thánh đã luôn quan tâm để hình thức sống này được thích nghi, phù hợp với các đòi hỏi và chờ đợi của Hội Thánh theo dòng thời gian.

3. Được quy tụ thành HĐĐ và hiệp nhất trong tinh thần với toàn thể Dân Chúa, anh chị em Phan Sinh Tại Thế sống Mẫu Nhiệm Cứu Độ đã được mặc khải và thông ban cho chúng ta nơi Đức Ki-tô, bằng kinh nguyện, lời tạ ơn và bằng việc tuyên khấn sống đời sống mới.

II. TÍNH PHÁP QUI VÀ VIỆC THÍCH NGHI CỦA SÁCH NGHI THỨC DÒNG PHAN SINH TẠI THẾ

4. *Hiến Chế Phụng Vụ Thánh khẳng định : “Những khác biệt chính đáng và những thích nghi theo các cộng đoàn, các miền, các dân tộc, nhất là trong các Xứ Truyền Giáo, đều được chấp thuận, cả khi tu chỉnh các sách Phụng Vụ miễn sao vẫn duy trì sự đồng nhất cốt yếu của nghi lễ Rô-ma” (Va-ti-ca-nô II (Sacrosanctum Concilium) số 38.). Theo đường hướng đó, các HĐĐ Phan Sinh khắp nơi trên thế giới, vì ý thức rằng ơn cứu độ là cho mọi người hằng muốn tiếp tục kiện toàn Mầu Nhiệm Nhập Thể của Ngôi Lời là Đấng Cứu Độ mọi người, nơi bất cứ một dân tộc hay một nền văn hoá nào.*

5. *Các nghi thức và những lời kinh được đề nghị trong những cử hành này phải lấy cảm hứng từ truyền thống của HĐĐ Phan Sinh Tại Thế, cũng như các nghi thức hiện đang được áp dụng với tính cách thử nghiệm ở nhiều nước, phải phù hợp với não trạng và hoàn cảnh khác biệt của các HĐĐ trên thế giới.*

6. *Thực hiện công việc thích nghi này là trách nhiệm đặc biệt của các Hội đồng quốc gia. Các nghi thức tiếp nhận và tuyên khấn có những yếu tố chính yếu buộc phải giữ như sẽ chỉ dẫn trong từng nghi thức.*

7. *Trong bất cứ quốc gia hay môi trường văn hoá nào, Sách Nghi Thức Dòng Phan Sinh Tại Thế phải biểu lộ cách xứng hợp với ơn Chúa Thánh Linh và quyết tâm sống Phúc Âm, là những nét đặc thù của Dòng Phan Sinh Tại Thế.*

Việc này bao hàm sự tiếp nhận những yếu tố văn hoá có giá trị của mỗi quốc gia, mặt khác cũng đòi hỏi phải trung thành với ơn gọi Phan Sinh Tại Thế và tính công giáo của ơn gọi đó, tức là sự hiệp nhất giữa tất cả các HĐĐ với nhau và với Hội Thánh.

III. NGHI THỨC ÁP DỤNG CHO TỪNG GIAI ĐOẠN TRONG ĐỜI SỐNG DÒNG PHAN SINH TẠI THẾ

8. *Những ứng viên vào Dòng Phan Sinh Tại Thế ngoài thời kỳ tìm hiểu và chuẩn bị thích đáng còn phải qua các giai đoạn sau đây :*

– Một thời kỳ huấn luyện khởi đầu ít là 01 năm.

– Tuyên khấn giữ Luật Dòng.

Ngoài ra, hàng năm có thể tổ chức lặp lại lời tuyên khấn vĩnh viễn.

Toàn thể HĐĐ phải tuân thủ các giai đoạn trên.

9. *Một vị Linh mục và anh/chị Phục Vụ, đại diện cho HĐĐ, nhân danh Hội Thánh, nhận lời tuyên khấn của những anh chị em quyết tâm sống theo Luật Dòng Phan Sinh Tại Thế. Qua lời nguyện cộng đồng, Hội Thánh xin Chúa trợ giúp, chúc lành và kết hợp lời tuyên khấn của họ vào Lễ Tế Tạ ơn.*

Nghi thức tiếp nhận

10. Nghi thức tiếp nhận mở đầu thời kỳ huấn luyện phải đơn giản và khiêm tốn. Việc tiếp nhận hoặc gia nhập nên diễn ra trong một cuộc cử hành Lời Chúa, có sự hiện diện của HĐĐ.

11. Các yếu tố sau đây phải được ứng viên nói lên cách rõ ràng chính xác :

a. Tự nguyện xin thử nghiệm lối sống Phúc Âm, lấy thánh Phan-xi-cô Át-xi-di làm kiểu mẫu.

b. Có ý định, trong tương lai sẽ tuyên khấn sống lối sống ấy với sự trợ giúp của HĐĐ, trong sự hiệp thông và hòa hợp với tất cả Gia Đình Phan Sinh.

12. Những người tham dự Nghi thức này :

a. Các ứng viên.

b. Một Linh mục, Trợ úy tinh thần của Dòng Phan Sinh Tại Thế, hoặc Bề trên của cộng đoàn tu sĩ mà HĐĐ/PSTT có liên hệ đặc biệt. Trong trường hợp cần thiết có thể ủy quyền cho một Linh mục khác. Chính vị này sẽ chủ sự nghi thức Phụng vụ.

c. Anh/chị Phục Vụ của HĐĐ, nhân danh Hội đồng HĐĐ, đón nhận các thành viên mới. Lúc cử hành nghi thức, anh/chị này cần ở tại vị trí thuận lợi để chu toàn chức năng của mình.

d. Tất cả HĐĐ.

(Nếu vì lý do chính đáng, không có Linh mục chủ sự nghi thức gia nhập, thì anh/chị Phục Vụ chủ sự cuộc cử hành và tiếp nhận các ứng viên vào thời kỳ huấn luyện. Trước hoặc sau nghi thức gia nhập, có thể có một cử chỉ tiếp đón huynh đệ dành cho anh chị em mới, nhằm diễn tả niềm vui và sự hiệp thông huynh đệ).

Nghi thức tuyên khấn

13. Việc tuyên khấn tự nó phải là một hành vi công khai mang tính Giáo Hội, nên phải được cử hành với sự hiện diện của HĐĐ. Vì thế, nên tổ chức tuyên khấn trong Thánh lễ, hoặc ít là trong một cuộc cử hành Phụng Vụ Lời Chúa thích hợp.

14. Bản chất của quyết tâm sống Phúc Âm là :

a. Lặp lại việc thánh hiến và những lời hứa của Bí tích Thánh Tẩy và Thêm Sức. Điều này có nghĩa là thánh hiến cho Thiên Chúa giữa Dân Người, cùng với tất cả những hậu quả phát sinh từ đời sống kết hợp với Thiên Chúa và việc tham gia vào kế hoạch cứu độ của Người bằng một sự thánh hiến ở giữa trần gian.

b. Ý muốn sống Phúc Âm, theo gương thánh Phan-xi-cô Át-xi-di.

c. Tháp nhập vào Dòng Phan Sinh Tại Thế, tức là hiệp nhất hài hoà với tất cả anh chị em đã khấn hứa sống Phúc Âm theo gương thánh Phan-xi-cô Át-xi-di mà vẫn ở trong ơn gọi tại thế.

d. Ý muốn sống giữa đời và cho đời. Quả thế, ở điểm này, người khấn hứa muốn là men Phúc Âm và quyết tâm cộng tác vào việc xây dựng một thế giới huynh đệ hơn. Còn các Linh mục triều, qua việc tuyên khấn, các ngài làm chứng cho những lời cam kết và những lời hứa của ơn gọi linh mục riêng biệt và đặc thù của các ngài thêm vững chắc hơn.

e. Ý muốn sống Phúc Âm suốt đời. Chiều kích này diễn tả một tấm lòng quảng đại gắn liền với những tâm tư cá nhân, đồng thời diễn tả thái độ chấp nhận những thăng trầm của một cuộc sống bấp bênh, là những điều không thể tách rời khỏi bất cứ một sự lựa chọn nào có tính thường xuyên và quan trọng.

f. Lòng tin tưởng của các ứng viên vào sự trợ giúp của Luật Dòng Phan Sinh Tại Thế và của HĐĐ. Quả thế, ứng viên sẽ cảm thấy mình được hướng dẫn và trợ giúp bởi một Luật Dòng đã được Hội Thánh phê chuẩn và sẽ cảm thấy vui mừng được cùng đồng đạo anh chị em đi trên con đường sống Phúc Âm, có thể tiếp nhận nơi anh chị em và cũng có thể cống hiến cho anh chị em cái gì đó. Được tháp nhập vào một HĐĐ địa phương, tế bào của Hội Thánh, ứng viên sẽ góp phần xây dựng sự hiệp nhất của toàn thể Hội Thánh.

15. Những yếu tố nói trên phải được cô đọng trong một công thức tuyên khấn duy nhất, thậm chí còn được diễn tả dưới hình thức đối thoại. Một số khái niệm căn bản như việc phụng sự Thiên Chúa và phục vụ Hội Thánh không cần được diễn tả minh bạch trong công thức vì được nhắc đi nhắc lại trong khi cử hành, hoặc vì được kể như thuộc bản chất của việc quyết tâm sống Phúc Âm.

16. “Quyết tâm sống Phúc Âm” được anh/chị Phục Vụ nhận nhân danh Hội Thánh và HĐĐ. Vị Linh mục chủ sự nghi thức này với tư cách là chứng nhân của Hội Thánh và của Dòng.

17. Trong những hoàn cảnh ngoại lệ, khi tình thế bắt buộc do thiếu Linh mục, ứng viên sẽ đọc lời tuyên khấn trước sự hiện diện của HĐĐ; lúc ấy anh/chị Phục Vụ của HĐĐ chủ sự cuộc cử hành Lời Chúa (hay một anh/chị khác nếu hoàn cảnh đòi hỏi). Anh/chị Phục Vụ nhận lời tuyên khấn, hai thành viên đã tuyên khấn của HĐĐ làm nhân chứng.

Nghi thức lặp lại

lời tuyên khấn tạm hàng năm

18. Tuyên khấn vĩnh viễn có thể được chuẩn bị bằng lời tuyên khấn tạm lặp lại hàng năm, nhưng không được quá 3 năm, vì đây chỉ là sự chuẩn bị cho việc quyết tâm vĩnh viễn.

19. Việc chọn lựa nói trên căn cứ vào những lý do sư phạm nhằm từng bước huấn luyện và đưa dần các thành viên vào HĐĐ. Do đó, việc khấn lại được thể hiện phù hợp với mục đích chuẩn bị mang tính sư phạm này.

20. Nghi thức lặp lại lời khấn tạm hàng năm này có thể tiến hành theo một công thức rất đơn giản trong cuộc cử hành Lời Chúa. Các bài đọc và toàn thể nghi thức phải được sắp xếp cho thật thích hợp. Còn nếu nghi thức khấn lại được tổ chức trong Thánh lễ, vị chủ sự sẽ giảng một bài vắn tắt.

CHƯƠNG I

NGHI THỨC TIẾP NHẬN ỨNG SINH

Trước khi bước vào thời kỳ huấn luyện, có nghi thức tiếp nhận. Nghi thức phải diễn ra đơn sơ trong một buổi sinh hoạt của HĐĐ (xem kỹ số 10-12).

I. Diễn Tiến Nghi Thức :

HDV : Mời cộng đoàn đứng lên hát bài mở đầu.

(chọn bài hát thích hợp)

LM Chủ sự : *(khai mạc bằng dấu Thánh giá và lời chào chúc)*

Thiên Chúa đã kêu gọi chúng ta sống lối sống Phúc Âm mà chính Người đã mạc khải cho thánh Phan-xi-cô Át-xi-di, đó là sống Phúc Âm trong tinh huynh đệ. Hôm nay, Chúa quy tụ chúng ta lại, để tiếp nhận những người được Chúa Thánh Linh thúc đẩy, xin gia nhập Dòng Phan Sinh Tại Thế và muốn bắt đầu thời kỳ huấn luyện. Thời kỳ này sẽ đạt tới cao điểm lúc tuyên khấn sống Phúc Âm. Giờ đây, chúng ta hãy khơi lại niềm tin vào Chúa Thánh Linh và cầu xin Người ban ơn trợ giúp, để chúng ta tiến hành việc huấn luyện trong HĐĐ đúng như đòi hỏi và đạt được kết quả.

LM Chủ sự : Chúng ta dâng lời cầu nguyện :

Lạy Cha, Cha đã sai Con Cha là Đức Giê-su Ki-tô đến trần gian, để Người trở nên Con Đường, Sự Thật và Sự Sống. Xin Cha ban cho những anh chị em chúng con đây hôm nay gia nhập Dòng Phan Sinh Tại Thế và cho cả chúng con nữa, được tha thiết gắn bó với lời Phúc Âm và ngoan ngoãn tuân giữ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con.

CD : A-men.

II. Phụng Vụ Lời Chúa

HDV : Mời cộng đoàn ngồi.

HDV : Cha thánh Phan-xi-cô khích lệ chúng ta khi nghe Lời Chúa như sau :

“Nhân danh Thiên Chúa là tình yêu, tôi nài xin anh chị em hãy khiêm nhường và tha thiết đón nhận những lời vàng ngọc của Đức Giê-su Ki-tô. Anh chị em hãy tuân giữ bằng việc làm cụ thể”.
(*Thư gửi các tín hữu 87*).

Ứng sinh (hoặc 1 anh/chị) đứng và đọc thư Rm 6,3-11.

Bài đọc

Rm 6,3-11

Vì được chìm vào trong cái chết của Người, chúng ta đã cùng được mai táng với Người, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới.

Lời Chúa trong thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma.

³ Thừa anh em, anh em không biết rằng : khi chúng ta được chìm vào nước thanh tẩy, để thuộc về Đức Ki-tô Giê-su, là chúng ta được chìm vào trong cái chết của Người sao ? ⁴ Vì được chìm vào trong cái chết của Người, chúng ta đã cùng được mai táng với Người. Bởi thế, cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới.

⁵ Thật vậy, vì chúng ta đã nên một với Đức Ki-tô nhờ được chết như Người đã chết, thì chúng ta cũng sẽ nên một với Người, nhờ được sống lại như Người đã sống lại. ⁶ Chúng ta biết rằng : con người cũ nơi chúng ta đã bị đóng đinh vào thập giá với Đức Ki-tô, như vậy, con người do tội lỗi thống trị đã bị huỷ diệt, để chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. ⁷ Quả thế, ai đã chết, thì thoát khỏi quyền của tội lỗi.

⁸ Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Ki-tô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người : đó là niềm tin của chúng ta. ⁹ Thật vậy, chúng ta biết rằng : một khi Đức Ki-tô đã sống lại từ cõi chết, thì không bao giờ Người chết nữa, cái chết chẳng còn quyền chi đối với Người. ¹⁰ Người đã chết, là chết đối với tội lỗi, và một lần là đủ. Nay Người sống, là sống cho Thiên Chúa. ¹¹ Anh em cũng vậy, hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay lại sống cho Thiên Chúa, trong Đức Ki-tô Giê-su.

Đó là lời Chúa.

CĐ : Tạ ơn Chúa.

Đáp ca :

Tv 23,1-2.3-4ab.5-6 (Đ. x. c.6)

Đ. Lạy Chúa, đây chính là dòng dõi những kẻ tìm kiếm thánh nhan Ngài.

¹ Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài,

làm chủ hoàn cầu với toàn thể dân cư.

² Nền trái đất, Người dựng trên biển cả,
đặt vững vàng trên làn nước mênh mông. **Đ.**

³ Ai được lên núi Chúa ?

Ai được ở trong đền thánh của Người ?

^{4ab} Đó là kẻ tay sạch lòng thanh,
chẳng mê theo ngẫu tượng. **Đ.**

⁵ Người ấy sẽ được Chúa ban phúc lành,
được Thiên Chúa cứu độ thưởng công xứng đáng.

⁶ Đây chính là dòng dõi những kẻ kiếm tìm Người,
tìm thánh nhan Thiên Chúa nhà Gia-cóp. **Đ.**

HDV : Mời cộng đoàn đứng.

Tung hô Tin Mừng

Ga 13,34

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a : Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau ; anh em hãy yêu thương nhau như chính Thầy đã yêu thương anh em. Ha-lê-lui-a.

(Nếu không có Linh mục thì anh/chị Phục Vụ hoặc một anh/chị khác công bố Tin Mừng Mc 1,12-15).

LM Chủ sự : Chúa ở cùng anh chị em.

CD : Và ở cùng Cha.

LM Chủ sự :

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

CD : Lạy Chúa, vinh danh Chúa.

¹² “Khi ấy, Thần Khí liền đẩy Đức Giê-su vào hoang địa. ¹³ Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Xa-tan cám dỗ, sống giữa loài dã thú, và có các thiên sứ hầu hạ Người.

¹⁴ Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. ¹⁵ Người nói : “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần, anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.”

Đó là Lời Chúa.

CD : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

HDV : Mời cộng đoàn ngợi (Linh mục chủ sự có đôi lời chia sẻ và tùy hoàn cảnh, ngài có thể mời các thành viên chia sẻ Phúc Âm).

III. Nghi thức tiếp nhận

HDV : Mời các anh chị em xin gia nhập Dòng Phan Sinh Tại Thế cùng tiến lên và đọc lời thỉnh nguyện. (tất cả cùng đọc) :

THƯA ANH CHỊ EM, / CHÚNG TÔI ĐÂY LÀ NHỮNG NGƯỜI XIN GIA NHẬP DÒNG PHAN SINH TẠI THẾ NÀY, / ĐỂ SỐNG SỐT SÁNG VÀ CHUYÊN CHĂM HƠN NỮA / ÂN SỦNG VÀ SỰ THÁNH HIẾN CỦA BÍ TÍCH THÁNH TÂY, / CŨNG NHƯ ĐỂ BƯỚC THEO ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ, / ĐÚNG NHƯ LỜI THÁNH PHAN-XI-CÔ ĐÃ DẠY / VÀ NHƯ NGƯỜI ĐÃ NÊU GƯƠNG. //

CHÚNG TÔI QUYẾT TÂM, / NGAY TRONG BẠC SỐNG CỦA CHÚNG TÔI / HOẠT ĐỘNG CHO SÁNG DANH CHÚA / VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH YÊU THƯƠNG CỦA NGƯỜI ĐỐI VỚI NHÂN LOẠI.

Anh/chị Phục Vụ : HĐĐ rất hân hoan nhận lời thỉnh cầu của anh/chị, thay mặt HĐĐ, tôi xin nhận anh/chị vào thời kỳ huấn luyện và thử nghiệm.

LM Chủ sự : Hội Thánh và Gia Đình Phan Sinh chấp nhận quyết tâm của anh/chị. Xin Chúa cho anh/chị được kiên trung trong quyết tâm ấy và trở nên men sống Phúc Âm giữa trần gian.

CD : A-men – Tạ ơn Chúa.

Trao Phúc Âm và Luật Dòng

(Chuẩn bị sách Phúc Âm, Luật Dòng Phan Sinh Tại Thế và Huy hiệu đủ cho các ứng sinh)

HDV : Kính mời Cha trao Phúc Âm, Luật Dòng và mời anh/chị Phục Vụ trao Huy hiệu cho các ứng sinh.

(Trao xong)

LM Chủ sự (anh/chị Phục Vụ) đọc :

“Thưa các anh/chị, Luật và đời sống của người Phan Sinh Tại Thế là tuân giữ Phúc Âm Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, theo gương thánh Phan-xi-cô. Ước gì Đức Ki-tô trở nên Đấng gọi hứng và là trung tâm đời sống, để nhờ đó anh chị em có thể tỏa sáng trước mặt Thiên Chúa và loài người”.

HDV : Mời anh/chị Phục Vụ ngỏ lời với những thành viên mới.

Anh/chị PV : Thưa các anh/chị, HĐĐ rất vui mừng và hứa sẽ trợ giúp các anh/chị trong cuộc hành trình bằng tình thân hữu, bằng lời cầu nguyện và chứng tá đời sống. Đàng khác, nhờ sự hiện diện và hiệp thông của các anh/chị mà HĐĐ chúng ta thêm lớn mạnh cả về số lượng lẫn nhân đức. Xin chúc mừng các anh/chị (*cộng đoàn vỗ tay*).

IV. Bế Mac

HDV : Nghi thức kết thúc bằng lời Chúc lành của Cha thánh Phan-xi-cô.

LM Chủ sự : Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và gìn giữ anh chị em.

CD : A-men.

LM Chủ sự : Nguyện xin Thiên Chúa tỏ Nhan Thánh Chúa cho anh chị em và thương xót anh chị em.

CD : A-men.

LM Chủ sự : Nguyện xin Thiên Chúa ghé mắt lại và ban bình an cho anh chị em.

CD : A-men.

LM Chủ sự : Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha, và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.

CD : A-men.

(sau đó có thể hát một bài thích hợp)

Kinh Hoà Bình – Kinh An Bình....

CHƯƠNG II

NGHI THỨC TUYÊN KHẤN TẠM

*(Dành cho người khẩn tạm lần đầu
cũng như các lần khẩn tạm tiếp theo)*

Ghi nhớ :

1. Nghi thức tuyên khẩn này cần có sự hiện diện của anh/chị Phục Vụ và hai nhân chứng.
2. Nghi thức này phải được tổ chức trong một Thánh lễ thường nhật.
3. Nếu nghi thức được cử hành trong một buổi Phụng Vụ Lời Chúa, các bài đọc có thể lấy trong phần phụ trương của sách này.
4. Sau phần Phụng Vụ Lời Chúa, là nghi thức tuyên khẩn tạm. Vị Chủ sự ngỏ lời với những người hiện diện như sau hoặc tương tự.

Huấn Từ (Cộng đoàn đứng)

LM Chủ sự (hay anh/chị PV) :

Nhờ Phúc Âm thúc đẩy, chúng ta cảm thấy được mời gọi luôn bắt đầu lại và không ngừng hoàn thành việc hoán cải nội tâm, hầu trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Ki-tô, và cùng với Người dẫn thân phụng sự Chúa Cha và phục vụ anh chị em.

Trên con đường hoán cải không ngừng này, đức kiên trung là một ân huệ Chúa ban. Vì thế, chúng ta hãy cầu xin Chúa để khi cùng tiến bước trong tình bác ái, chúng ta trung tín với Chúa đến cùng.

CD : LẠY CHÚA, XIN ĐOÁI THƯƠNG NHÌN ĐẾN NHỮNG NGƯỜI ĐÃ ĐƯỢC CHÚA KÊU GỌI ĐẠT TỚI SỰ THÁNH THIỆN CỦA ĐỜI SỐNG PHỤC ÂM TRONG DÒNG PHAN SINH TẠI THẾ. XIN BAN CHO HỌ ON HOÀN THÀNH DỰ ĐỊNH SỐNG PHỤC ÂM, MÀ HỌ ĐÃ QUYẾT TÂM TUÂN GIỮ VỚI LÒNG CAN ĐẢM VÀ QUẢNG ĐẠI. CHÚNG CON CẦU XIN, NHỜ ĐỨC KI-TÔ, CHÚA CHÚNG CON. A-MEN.

HDV : Mời cộng đoàn ngồi, mời các ứng sinh đứng lên và đọc lời tuyên khẩn :

(Dành cho người khẩn tạm lần đầu)

Ứng Sinh cùng đọc :

TÔI..... / NHỜ ON CHÚA, / TÔI XIN LẬP LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỨA VỚI CHÚA / KHI LÃNH NHẬN BÍ TÍCH THÁNH TẨY / VÀ TÔI XIN HIỆN MÌNH PHỤC VỤ NƯỚC CHÚA / VÌ VẬY, / TÔI TUYÊN KHẨN SỐNG PHỤC ÂM ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ / TRONG DÒNG PHAN SINH TẠI THẾ / Ở BẠC GIÁO DÂN (bậc Giáo sĩ) / TRONG THỜI HẠN MỘT NĂM, / BẰNG CÁCH TUÂN GIỮ LUẬT DÒNG. / ƯỚC

GÌ ƠN CHÚA THÁNH THẦN, / LỜI CẦU BẦU CỦA ĐỨC TRINH NỮ MARIA / VÀ THÁNH PHAN-XI-CÔ, / CŨNG NHƯ SỰ HIỆP THÔNG VỚI ANH CHỊ EM / LUÔN TRỢ GIÚP TÔI TIẾN TỚI ĐỨC ÁI KI-TÔ GIÁO HOÀN HẢO.

(Dành cho người khẩn tạm lần 2 và 3)

TÔI / TÔI XIN LẬP LẠI QUYẾT TÂM / SỐNG PHÚC ÂM ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ, CHÚA CHÚNG TA, / NƠI GƯƠNG THÁNH PHAN-XI-CÔ ÁT-XI-DI, / THEO LUẬT DÒNG PHAN SINH TẠI THỂ / TRONG THỜI HẠN MỘT NĂM. / ƯỚC GÌ ƠN CHÚA THÁNH THẦN, / LUÔN TRỢ GIÚP TÔI TIẾN TỚI ĐỨC ÁI KI-TÔ GIÁO HOÀN HẢO.

HDV : Kính mời Cha Chủ sự *đọc lời chúc lành của thánh Phan-xi-cô.*

LM Chủ sự :

“Nếu anh chị em tuân giữ các điều này, sẽ được Chúa Cha cao cả trên trời chúc phúc, và ở dưới đất sẽ được Chúa Con yêu quý của Người, cùng với Chúa Thánh Linh, Đấng Bảo trợ, và toàn thể các dũng thần thiên quốc và tất cả các thánh ban phúc lành tràn đầy”.

HDV : Mời anh/chị Phục Vụ nhận lời tuyên khấn.

Anh/chị Phục Vụ : Với tư cách là Phục Vụ, tôi xin nhận lời anh/chị vừa tuyên khấn. Tất cả HĐĐ xin hiệp ý với anh/chị để cảm tạ Thiên Chúa về hồng ân Chúa vừa ban cho anh/chị.

HDV : Nghi thức Tuyên khấn tạm được kết thúc bằng lời nguyện tín hữu :

(Có thể dùng mẫu này hoặc tự soạn)

Chủ sự : Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta. Chúng ta hãy cầu xin Người tiếp tục ban ơn trợ lực, giúp chúng ta trung tín với ơn gọi của mình.

1. Giáo Hội của chúng con đang sống trong thế giới đầy biến động, bạo lực ngày một gia tăng. Xin Chúa ban cho Đức Giáo hoàng, các Giám mục, Linh mục và Phó tế luôn gương mẫu để dẫn dắt Giáo Hội đến bờ bến bình an.

X. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Đ. Xin Chúa nhận lời chúng con.

2. Chúa là Đấng Tối Cao, Tối Thiện. Chúa thấy rõ những khát vọng sâu xa của nhân loại là mong đạt đến Chân-Thiện-Mỹ là chính Chúa. Xin cho mỗi người Ki-tô hữu chúng con biết tựa nương vào Chúa trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời.

X. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Đ. Xin Chúa nhận lời chúng con.

3. Vì nhận ra ý định và chương trình cứu độ của Chúa, thánh Phan-xi-cô, thánh Cla-ra, thánh Ê-li-sa-bét, thánh Lu-y... đã sống đời đền tội và thiết tha tuân giữ Tin Mừng cách hoàn hảo. Chúng con đây là những người đang dỗi bước theo các ngài, qua việc tuyên khấn hôm nay. Xin Chúa giúp chúng con luôn trung tín với lời cam kết của mình.

X. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Đ. Xin Chúa nhận lời chúng con.

4. Chúng con ý thức rằng một khi đã nhận lãnh những nén bạc Chúa trao qua Giáo Hội và qua Đại Gia Đình Phan Sinh, chúng con phải biết sinh lợi. Nhưng vì chúng con là những người còn nhiều yếu đuối, mỏng dòn, xin Chúa tiếp tục hướng dẫn, thánh hoá và ban cho chúng con những ơn cần thiết, giúp chúng con sống chứng tá giữa đời, ngày một hoàn thiện hơn.

X. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Đ. Xin Chúa nhận lời chúng con.

Chủ sự : Lạy Cha nhân lành, việc chúng con cam kết với Cha hôm nay nói lên ước vọng sống hoàn thiện như lời Con Cha đã dạy. Xin Cha chúc lành và kiện toàn nơi chúng con những ước vọng ấy, để qua chúng con, mọi người nhận ra hình ảnh của Cha là Thiên Chúa toàn năng hằng yêu thương chúng con. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con.

CD : A-men.

Đọc kinh Lạy Cha.

Chủ sự :

Lạy Chúa, xin nhận lời chúng con cầu nguyện và ban cho những anh chị em, là những người sống kinh nghiệm hàng ngày trong việc phục vụ cộng đồng nhân loại, biết đem tinh thần Phúc Âm đích thực thấm nhập vào mọi sinh hoạt trần thế. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con.

CD : A-men.

CHƯƠNG III

NGHI THỨC TUYÊN KHẨN VĨNH VIỄN

- 1. Nghi thức mô tả trong chương này được cử hành trong Thánh lễ.*
- 2. Cử hành Thánh lễ theo Phụng Vụ ngày hôm đó hoặc, theo luật chữ Đỏ, cử hành lễ ngoại lịch kính Cha thánh Phan-xi-cô, thánh Lu-y, thánh nữ Ê-li-sa-bét Hung-ga-ry. Liên quan đến các bài hát và huấn từ, nên dựa theo chương II của Bản Luật Dòng và những đoạn Kinh Thánh làm chuẩn mực đời sống Phan Sinh Tại Thế.*
- 3. Anh/chị Phục Vụ ở một vị trí thích hợp để nhận lời tuyên khấn, nhưng vị trí của các khấn sinh phải được bố trí thế nào để các tín hữu khác có thể thấy rõ toàn bộ cuộc cử hành Phụng Vụ.*
- 4. Phải chuẩn bị sẵn sàng tất cả những gì cần thiết để cử hành Thánh lễ và Nghi thức tuyên khấn (đặc biệt phải có các Thánh Giá để trao cho khấn sinh và bàn khấn trên đó đặt sách Phúc Âm để các khấn sinh đặt tay tuyên khấn).*

Nghi thức mở đầu

HDV : Kính thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta họp mặt nơi đây để hiệp dâng Thánh lễ. Trong thánh lễ này một số anh chị em sẽ tuyên khấn dân thân sống Phúc Âm trong Dòng Phan Sinh Tại Thế, đó là Cùng với lời tạ ơn dâng lên Chúa Cha, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, hôm nay chúng ta có thêm lý do nữa để tỏ lòng biết ơn Chúa Cha, đó là ân ban Người trao cho các anh/chị đây, khi kêu gọi họ sống tinh thần Tám Mối Phúc thật giữa trần gian, và ân ban Người trao cho chúng ta khi gửi họ đến với chúng ta.

Là những người được mời gọi theo vết chân Đức Ki-tô, Đấng đã hiến mình làm lễ tế sống động, dâng lên Chúa Cha cho thế gian được sống, chúng ta được tha thiết mời gọi kết hiệp lễ tế của chúng ta với lễ tế của Đức Ki-tô, đặc biệt là trong giây phút này.

Xin mời cộng đoàn đứng.

Linh mục tiến ra bàn thờ dâng lễ. Cộng đoàn hát Ca nhập lễ. Các khấn sinh vào vị trí ấn định. Sau đó Thánh lễ bắt đầu.

Phụng Vụ Lời Chúa (xin xem phần phụ trương).

Sau bài giảng của Chủ tế là Nghi thức Tuyên khấn.

Nghi thức tuyên khấn

HDV : Nghi thức Tuyên khấn bắt đầu.

Mời các ứng sinh đứng lên.

Mời anh/chị Phục Vụ cùng hai nhân chứng tiến lên vị trí.

(đợi trong giây lát, ổn định vị trí)

HDV : Xin mời anh/chị Phục Vụ bắt đầu phần Nghi thức Tuyên khấn.

Anh/chị PV : Mời các ứng sinh công khai bày tỏ nguyện vọng.

Ứng Sinh cùng đọc :

CHÚNG TÔI XIN ĐƯỢC TUYÊN KHẤN / GIỮ LUẬT DÒNG PHAN SINH TẠI THỂ //

KINH NGHIỆM TRONG THỜI GIAN THỤ HUẤN / ĐÃ LÀM CHO CHÚNG TÔI / XÁC TÍN CÁCH MẠNH MẼ HƠN, / LÀ CHÚA GỌI CHÚNG TÔI SỐNG PHÚC ÂM / NOI GƯƠNG CHA THÁNH PHAN-XI-CÔ ÁT-XI-DI.

Anh/chị Phục Vụ : HĐĐ nhận lời thỉnh nguyện của các anh/chị và hợp ý với các anh/chị xin Chúa Thánh Thần củng cố nơi các anh/chị công cuộc mà chính Người đã khởi sự.

HDV : Kính mời Cha Chủ sự thăm vấn các ứng sinh.

LM Chủ sự : Anh chị em thân mến, trước sự hiện diện của HĐĐ, cùng với cộng đoàn Dân Chúa nơi đây, anh/chị có muốn sống lối sống Phúc Âm mà thánh Phan-xi-cô Át-xi-di đã nêu gương, đã dạy và được trình bày trong Luật Dòng Phan Sinh Tại Thế không ?

Ứng sinh : Thưa, con muốn.

LM Chủ sự : Được gọi làm chứng cho Nước Chúa và cùng với những người thiện chí xây dựng một thế giới huynh đệ và đầy tinh thần Phúc Âm hơn, anh/chị có muốn trung thành với ơn gọi này và trau dồi tinh thần phục vụ, là nét đặc biệt của người Phan Sinh Tại Thế không ?

Ứng sinh : Thưa, con muốn.

HDV : Mời anh/chị Phục Vụ nói lời khích lệ.

Anh/chị Phục Vụ : HĐĐ địa phương là dấu chỉ hữu hình của Hội Thánh, là cộng đoàn đức tin và đức ái. Anh/chị hãy hết lòng cộng tác với mọi người trong HĐĐ, để làm cho HĐĐ thành một cộng đoàn Hội Thánh đích thực và là một cộng đoàn Phan Sinh sống động.

HDV : Mời cộng đoàn đứng – Kính mời Cha Chủ sự dâng lời cầu nguyện.

LM Chủ sự : Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa, xin đoái nhìn các con cái Chúa đây và xin ban tràn đầy Thánh Thần tình yêu của Chúa vào lòng họ, để nhờ ơn Chúa giúp, họ có thể giữ trọn quyết tâm sống Phúc Âm. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con.

CD : A-men.

HDV : Mời cộng đoàn ngồi.

Mời các ứng sinh tiến lên, quỳ gối, đặt tay mặt trên sách Phúc Âm và đọc lời tuyên khấn.

() Tùy hoàn cảnh và nếu quá đông, có thể tuyên khấn 2-5 người một lượt.*

Các ứng sinh lần lượt tuyên khấn :

TÔI TÊN LÀ....., / NHỜ ƠN CHÚA, / TÔI XIN LẶP LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỨA VỚI CHÚA / KHI LÃNH NHẬN BÍ TÍCH THÁNH TẨY / VÀ TÔI XIN HIẾN MÌNH PHỤC VỤ NƯỚC CHÚA // VÌ VẬY, / TÔI TUYÊN KHẤN SỐNG PHÚC ÂM ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ / TRONG DÒNG PHAN SINH TẠI THỂ / Ở BẬC GIÁO DÂN (bậc Giáo sĩ) SUỐT ĐỜI TÔI, / BẰNG CÁCH TUÂN GIỮ LUẬT DÒNG // ƯỚC GÌ ƠN CHÚA THÁNH THẦN, / LỜI CẦU BẦU CỦA ĐỨC TRINH NỮ MA-RI-A / VÀ THÁNH PHAN-XI-CÔ, / CŨNG NHƯ SỰ HIỆP THÔNG VỚI ANH CHỊ EM / LUÔN TRỢ GIÚP TÔI TIẾN TỚI ĐỨC ÁI KI-TÔ GIÁO HOÀN HẢO.

Sau khi tất cả các ứng sinh đã đọc xong phần tuyên khấn.

HDV : Mời anh/chị Phục Vụ nhận lời tuyên khấn.

Anh/chị Phục Vụ : Tạ ơn Chúa.

Với tư cách là Phục Vụ, tôi nhận các anh/chị vào HĐĐ/Phan Sinh Tại Thể này. Việc anh/chị tháp nhập HĐĐ là một niềm vui và hy vọng cho tất cả chúng ta.

HDV : Kính mời Cha Chủ sự xác nhận lời tuyên khấn của các ứng sinh.

LM Chủ sự : Nhân danh Hội Thánh, tôi xác nhận quyết tâm của anh/chị, chính Cha thánh Phan-xi-cô đã khích lệ anh/chị bằng những lời này trong Di chúc : “*Nếu anh chị em tuân giữ các điều này, sẽ được Chúa Cha cao cả trên trời chúc phúc và ở dưới đất sẽ được Chúa Con yêu quý của Người, cùng với Chúa Thánh Linh, Đấng Bảo Trợ, và toàn thể các đấng thần thiên quốc và tất cả các thánh ban phúc lành tràn đầy*”.

HDV : Kính mời Cha Chủ sự trao Thánh giá cho các khấn sinh.

(Trao xong)

HDV : Để cùng hiệp thông trong niềm hân hoan huynh đệ, kính mời quý anh chị đại diện các cấp, các HĐĐ địa phương tiến lên theo vị Chủ sự tỏ bày niềm vui với các tân khấn sinh.

Ca đoàn hát một bài thích hợp.

HDV : Nghi thức tuyên khấn kết thúc bằng lời nguyện tín hữu. Kính mời cộng đoàn cùng đứng.

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

(Có thể dùng mẫu này hoặc tự soạn)

Chủ sự : Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta. Chúng ta hãy cầu xin Người tiếp tục ban ơn trợ lực, giúp chúng ta trung tín với ơn gọi của mình.

1. Giáo Hội của chúng con đang sống trong thế giới đầy biến động, bạo lực ngày một gia tăng. Xin Chúa ban cho Đức Giáo hoàng, các Giám mục, Linh mục và Phó tế luôn gương mẫu để dẫn dắt Giáo Hội đến bờ bên bình an.

X. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Đ. Xin Chúa nhận lời chúng con.

2. Chúa là Đấng Tối Cao, Tối Thiện. Chúa thấy rõ những khát vọng sâu xa của nhân loại là mong đạt đến Chân-Thiện-Mỹ là chính Chúa. Xin cho mỗi người Ki-tô hữu chúng con biết tựa nương vào Chúa trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời.

X. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Đ. Xin Chúa nhận lời chúng con.

3. Vì nhận ra ý định và chương trình cứu độ của Chúa, thánh Phan-xi-cô, thánh Cla-ra, thánh Ê-li-sa-bét, thánh Lu-y ... đã sống đời đền tội và thiết tha tuân giữ Tin Mừng cách hoàn hảo. Chúng con đây là những người đang dỗi bước theo các ngài, qua việc tuyên khấn hôm nay. Xin Chúa giúp chúng con luôn trung tín với lời cam kết của mình.

X. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Đ. Xin Chúa nhận lời chúng con.

4. Chúng con ý thức rằng một khi đã nhận lãnh những nén bạc Chúa trao qua Giáo Hội và qua Đại Gia Đình Phan Sinh, chúng con phải biết sinh lợi. Nhưng vì chúng con là những người còn nhiều yếu đuối, mỏng dòn, xin Chúa tiếp tục hướng dẫn, thánh hoá và ban cho chúng con những ơn cần thiết, giúp chúng con sống chứng tá giữa đời, ngày một hoàn thiện hơn.

X. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Đ. Xin Chúa nhận lời chúng con.

Chủ sự : Lạy Cha nhân lành, việc chúng con cam kết với Cha hôm nay nói lên ước vọng sống hoàn thiện như lời Con Cha dạy. Xin chúc lành và kiện toàn nơi chúng con những ước vọng ấy, để qua chúng con, mọi người nhận ra hình ảnh của Cha là Thiên Chúa toàn năng hằng yêu thương chúng con. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con.

CD : A-men.

CHƯƠNG IV :

NGHI THỨC LẬP LẠI QUYẾT TÂM

SỐNG PHÚC ÂM HÀNG NĂM

(Dành cho những người đã khấn vĩnh viễn)

1. Việc lập lại quyết tâm sống Phúc Âm hàng năm giúp cho người Phan Sinh Tại Thế nhớ lại lời khấn của mình và khơi lại lòng sốt mến của thuở ban đầu.

2. Khuyến khích HĐĐ nên tổ chức và chọn một trong những ngày dưới đây để cử hành Nghi thức lập lại này :

+ 24-06 : *Phê chuẩn Luật Dòng.*

+ 25-08 : *Lễ thánh Lu-y.*

+ 17-09 : *Lễ thánh Phan-xi-cô được in 5 Dấu Thánh.*

+ 04-10 : *Lễ Cha thánh Phan-xi-cô.*

+ 17-11 : *Lễ thánh Ê-li-sa-bét.*

+ *Lễ Bỏ mạng của HĐĐ ...*

3. Nên cử hành Nghi thức này trong Thánh lễ.

4. Nếu trong Thánh lễ thì cử hành sau phần Phụng Vụ Lời Chúa và bài giảng của Cha Chủ tế.

5. Nên sắp xếp các anh/chị lập lại quyết tâm ngồi vào chỗ thích hợp.

HDV : Hôm nay, HĐĐ chúng ta tổ chức lễ lập lại quyết tâm cho các anh/chị đã khấn vĩnh viễn. Như thánh Phan-xi-cô luôn bắt đầu lại để phụng sự Chúa cách sốt sắng và tích cực hơn ; chúng ta, qua việc lập lại lời khấn cũng muốn nói lên quyết tâm tuân giữ Phúc Âm và Luật Dòng mỗi ngày trong suốt cuộc đời của người Phan Sinh Tại Thế. Xin Thiên Chúa thương nâng đỡ chúng ta, đặc biệt trong giây phút này.

Mời các anh/chị đã khẩn vĩnh viễn đứng lên và cùng đọc :

LẠY CHÚA, / CHÚNG CON TẠ ƠN CHÚA, / VÌ CHÚA ĐÃ KÊU GỌI CHÚNG CON VÀO DÒNG PHAN SINH TẠI THỂ. //

XIN CHÚA THA THỨ CHO CHÚNG CON / TẤT CẢ CÁC THIẾU SÓT, / CÁC YẾU ĐUỐI / VÀ CÁC VIỆC LÀM TRÁI VỚI QUYẾT TÂM SỐNG PHÚC ÂM / VÀ LUẬT DÒNG PHAN SINH TẠI THỂ. //

XIN CHO CHÚNG CON TÌM LẠI ĐƯỢC LÒNG SÓT SẴNG / VÀ SỰ NHIỆT THÀNH CỦA THUỞ BAN ĐẦU KHI MỚI VÀO HUYNH ĐỆ ĐOÀN. //

CHÚNG CON XIN LẬP LẠI QUYẾT TÂM SỐNG PHÚC ÂM THEO LUẬT DÒNG PHAN SINH TẠI THỂ CHO ĐẾN MÃN ĐỜI. //

XIN CHO CHÚNG CON BIẾT LUÔN LUÔN SỐNG HÀI HOÀ VỚI ANH CHỊ EM / VÀ CHÚNG TỎ CHO CÁC ANH CHỊ EM TRẺ / THẤY HỒNG ÂN CAO CẢ MÀ CHÚA ĐÃ BAN CHO CHÚNG CON, / LÀ THƯƠNG GỌI CHÚNG CON LÀM NGƯỜI PHAN SINH, / HẬU CHÚNG CON TRỞ NÊN CHÚNG NHÂN VÀ KHÍ CỤ / THỰC HIỆN SỨ VỤ CỦA HỘI THÁNH GIỮA LOÀI NGƯỜI, / QUA VIỆC DÙNG ĐỜI SỐNG VÀ LỜI NÓI MÀ LOAN BÁO ĐỨC KI-TÔ. // A-MEN.

LM Chủ sự : Lạy Chúa là Thiên Chúa và là Cha của chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã tỏ tình thương và lòng nhân hậu đối với con cái Chúa. Vì vậy, chúng con nài xin Chúa thương ban ơn trợ giúp các anh/chị này hoàn thành quyết tâm sống Phúc Âm, mà trước đây họ đã thề hứa với Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con.

CD : A-men.

Thánh lễ tiếp tục ...

CHƯƠNG V :

KỶ NIỆM TUYÊN KHẤN

1. Mừng kỷ niệm 25, 50 năm tuyên khấn là một tập tục rất đáng ca ngợi. Kể cả mừng 10 năm, 15 năm.

Nếu tổ chức trong Thánh lễ thì cử hành Thánh lễ của ngày phụng vụ hôm đó, với lời nguyện của Lễ Tạ Ơn theo luật chữ đỏ. Cũng có thể lấy những lễ đã được nói trên, số 2 trang 26.

2. Sau bài giảng, anh/chị PV hay một trong các anh/chị hiện diện đọc lời ngỏ sau đây hoặc những lời tương tự.

3. Nên sắp xếp các anh/chị lặp lại quyết tâm ngời vào chỗ thích hợp.

HDV : Hôm nay chúng ta hân hoan mừng kỷ niệm 25 năm (50 năm) ngày tuyên khấn của các anh/chị Trong thời gian qua, các anh/chị đây đã cố gắng làm cho đoàn sủng của Thánh Tổ phụ Chí Ái hiện diện trong đời sống và trong sứ mạng của Hội Thánh. Các anh/chị cũng đã cố gắng cộng tác xây dựng một thế giới huynh đệ hơn, Phúc Âm hơn nhằm làm cho Nước Chúa trị đến. Chúng ta hãy hiệp ý với các anh/chị dâng lời tạ ơn Chúa và hiệp thông với họ trong quyết tâm sống hoán cải không ngừng.

HDV : Mời các anh/chị mừng kỷ niệm Tuyên khấn cùng lặp lại quyết tâm sống Phúc Âm :

Các ứng sinh cùng đọc :

LẠY CHÚA, / CHÚNG CON TẠ ƠN CHÚA, / VÌ CHÚA ĐÃ KÊU GỌI CHÚNG CON VÀO DÒNG PHAN SINH TẠI THẾ. // XIN CHÚA THA THỨ CHO CHÚNG CON / TẤT CẢ CÁC THIẾU SÓT, / CÁC YẾU ĐUỐI / VÀ CÁC VIỆC LÀM TRÁI VỚI QUYẾT TÂM SỐNG PHÚC ÂM / VÀ LUẬT DÒNG PHAN SINH TẠI THẾ. //

XIN CHO CHÚNG CON TÌM LẠI ĐƯỢC LÒNG SÓT SẴNG / VÀ SỰ NHIỆT THÀNH CỦA THUỞ BAN ĐẦU KHI MỚI VÀO HUYNH ĐỆ ĐOÀN. //

CHÚNG CON XIN LẬP LẠI QUYẾT TÂM SỐNG PHÚC ÂM THEO LUẬT DÒNG PHAN SINH TẠI THẾ CHO ĐẾN MÃN ĐỜI. //

XIN CHO CHÚNG CON BIẾT LUÔN LUÔN SỐNG HÀI HOÀ VỚI ANH CHỊ EM / VÀ CHÚNG TỎ CHO CÁC ANH CHỊ EM TRẺ / THẤY HỒNG ÂN CAO CẢ MÀ CHÚA ĐÃ BAN CHO CHÚNG CON, / LÀ THƯƠNG GỌI CHÚNG CON LÀM NGƯỜI PHAN SINH, / HẦU CHÚNG CON TRỞ NÊN CHÚNG NHÂN VÀ KHÍ CỤ / THỰC HIỆN SỨ VỤ CỦA HỘI THÁNH GIỮA LOÀI NGƯỜI, / QUA VIỆC DÙNG ĐỜI SỐNG VÀ LỜI NÓI MÀ LOAN BÁO ĐỨC KI-TÔ. // A-MEN.

LM Chủ sự : Lạy Chúa là Thiên Chúa và là Cha của chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã tỏ tình thương và lòng nhân hậu đối với con cái Chúa. Vì vậy, chúng con nài xin Chúa thương ban ơn trợ giúp các anh/chị này hoàn thành quyết tâm sống Phúc Âm, mà trước đây họ đã thề hứa với Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con.

CD : A-men. (Thánh lễ tiếp tục ...)

[Trở về Mục lục](#)

PHẦN II

NHỮNG CUỘC HỌP HĐĐ

Những điều cần biết trước

1. Trong Dòng Phan Sinh Tại Thế, phải có những cuộc họp của HĐĐ và của Hội đồng ở các cấp địa phương, Miền, Quốc Gia và Quốc Tế.

2. Mục đích của các cuộc họp này được nêu rõ trong Luật Dòng, nhằm phát triển tinh thần bác ái giữa các thành viên và làm tăng triển đời sống Phan Sinh cũng như đời sống Hội Thánh, tích cực cổ võ sự hiệp thông huynh đệ, cả trên bình diện Hội Thánh, lẫn trên bình diện Phan Sinh (Xem Luật Dòng, điều 22 và 24.).

3. Có nhiều hình thức hội họp : – Cầu nguyện – Soạn thảo chương trình – Đàm thoại huynh đệ – Học tập.

4. Trong cuộc họp thông thường hoặc theo các qui định của HĐĐ, cần có những khoảng thời gian để :

a. Đàm thoại huynh đệ.

b. Lắng nghe và chia sẻ Lời Chúa (Xem Luật Dòng điều 5.).

c. Những khoảnh khắc học tập và làm việc (tùy trường hợp).

d. Cử hành Lễ Tế Tạ ơn hay ít ra là đọc một giờ kinh phụng vụ thích hợp.

Cũng dành một thời gian đủ cho các sáng kiến của Hội đồng và anh chị em.

5. Các lời kinh ở đây được trích từ Di cảo của thánh Phan-xi-cô.

CHƯƠNG I :

KINH KHAI MẠC VÀ BẾ MẠC CỦA HĐĐ

LNhững lời kinh nêu lên trong các số sau đây chỉ có tính cách hướng dẫn.

A/ Khai mạc buổi họp :

1. Sau khi anh chị em đã quy tụ lại tại một nơi thích hợp và trước khi tiến hành bất cứ công việc gì khác, vị chủ tọa có thể bắt đầu bằng lời kinh cộng đoàn sau đây :

Chủ sự : Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.

CD : A-men.

Chủ sự : Lạy Chúa Trời cao cả, Đấng nhân hậu toàn năng, Ngài xứng đáng lãnh nhận, tiếng ca ngợi hát mừng, danh dự và vinh quang với muôn lời cung chúc.

CD : Hãy dâng câu chúc tụng và hát mừng Thiên Chúa. Hãy hết lòng khiêm tốn, để tạ ơn Chúa và phụng thờ Người.

Chủ sự : Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Thiên Chúa toàn năng, chí thánh vĩ đại và cao cả, Chúa bao gồm mọi sự thiện, siêu việt mọi sự thiện, chính Chúa là sự thiện hoàn hảo, chỉ một mình Chúa là tốt lành. Chúng con xin dâng về Chúa mọi lời ca tụng, mọi vinh quang, mọi lời cảm tạ, mọi vinh dự, mọi lời cung chúc và tất cả những gì là tốt đẹp, xin được như vậy, xin được như vậy.

CD : A-men.

Hoặc : Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Thiên Chúa Tối Cao và vinh hiển, xin chiếu sáng cõi lòng tăm tối của con, xin ban cho con đức tin ngay thẳng, đức cậy vững vàng và đức mến hoàn hảo. Lạy Chúa, xin ban cho con được ơn hiểu biết tỏ tường, để con chu toàn sứ mạng thánh thiện và chân thật Chúa giao phó.

CD : A-men.

2. Sau đó có thể đọc một đoạn Kinh Thánh ngắn (xem phần phụ trương, trang 59-74) hoặc một đoạn trong Di cảo của thánh Phan-xi-cô (xem các bài đọc Phan Sinh trang 75).

B/ Bế mạc cuộc họp :

1. Nếu hoàn cảnh cho phép, nên dành thời giờ cho việc cầu nguyện tự phát, hoặc lời nguyện chuyển cầu cho những nhu cầu chung của Hội Thánh hay các nhu cầu riêng của HĐĐ. Sau đó, vị chủ sự có thể dùng lời nguyện sau đây của Cha thánh Phan-xi-cô chỉ ái hoặc lời nguyện khác tùy ý.

Vị Chủ sự (hay cộng đoàn đọc chung) :

Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Thiên Chúa toàn năng, vĩnh cửu, công chính và từ bi, xin vì Chúa mà ban cho chúng con là những kẻ khốn cùng, thực hiện được những điều chúng con biết là Chúa muốn, và luôn luôn muốn những điều làm đẹp lòng Chúa ; để với nội tâm được ngọn lửa Thánh Thần thanh luyện, soi sáng và nung nấu, chúng con có thể theo vết chân Con Chúa là Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng con, đồng thời chỉ nhờ ơn Chúa giúp mà đến cùng Chúa là Đấng Tối Cao, Hằng Sống và hiển trị trong Ba Ngôi trọn hảo và một bản tính đơn thuần, là Chúa toàn năng muôn thuở muôn đời.

CD : A-men.

Hoặc : Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Thiên Chúa rất từ bi nhân hậu, Chúa tác tạo hoà bình và chỉ muốn yêu thương, xin ban cho tôi tớ Chúa được thực tình gắn bó với thánh ý Chúa, để chúng con có thể lướt thắng mọi chước cám dỗ, khả dĩ đánh mất sự bình an của chúng con. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con.

CD : A-men.

2. Nếu có Linh mục hiện diện, ngài có thể ban phép lành bằng công thức mà thánh Phan-xi-cô đã dùng để chúc lành cho anh Lê-ô, như có ghi ở trang 20.

CHƯƠNG II :

CỬ HÀNH TU NGHỊ CÓ BẦU CỬ Ở CÁC CẤP

I. PHẦN DÀNH CHO HĐĐ CÓ TU NGHỊ BẦU CỬ

1. Kinh khai mạc (Sách Nghi thức trang 42)
2. Giới thiệu thành phần tham dự :
 - Các Trợ úy : quốc tế, quốc gia, miền, địa phương.
 - Ban thường vụ (đại diện) các cấp.
 - Các quan khách.
3. Anh/chị Phục Vụ báo cáo sinh hoạt nhiệm kỳ ba năm vừa qua.
4. Ý kiến của vị Trợ úy cấp cao và của anh/chị Phục Vụ cấp cao.

II. PHẦN DÀNH CHO VỊ CHỦ TOẠ CỬ HÀNH VIỆC BẦU CỬ

1. Đọc lại các điều khoản của THC từ điều 76 – 79 (bỏ những điểm không cần thiết).
2. Đề cử một thư ký và hai người kiểm phiếu.
3. Vị Chủ toạ kiểm diện thành phần ứng cử và bầu cử.
4. Hát kinh : Cầu xin Chúa Thánh Thần.
5. Đọc một đoạn Lời Chúa (xem phần phụ trương Sách Nghi thức) hoặc đọc thêm một đoạn Di cảo của thánh Phan-xi-cô.

6. Vị Chủ tọa đọc lời nguyện khai mạc bầu cử :

Vị Chủ tọa :

Lạy Thiên Chúa toàn năng, cao cả, chí thánh, chí tôn, là Cha công minh thánh thiện và là Vua trời đất, chúng con xin cảm tạ Chúa vì chính Chúa mà thôi, bởi nhờ thánh ý Chúa, và nhờ Thánh Tử duy nhất cùng với Chúa Thánh Thần, Chúa đã dựng nên muôn vật hữu hình và vô hình, và sau khi đã dựng nên chúng con giống hình ảnh Chúa, Chúa đã đặt chúng con vào vườn địa đàng.

Chúng con tin tưởng vào Chúa và xin Chúa soi sáng để chúng con có thể bầu ra những anh chị có khả năng điều hành HĐĐ chúng con.

Xin Chúa giúp chúng con tuyển chọn những anh chị biết lấy gương sáng, các nhân đức và những quyết định khôn ngoan mà hướng dẫn HĐĐ chúng con cùng sống Phúc Âm Đức Giê-su Ki-tô, theo tinh thần thánh Phan-xi-cô. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con.

CD : A-men.

7. Diễn tiến cuộc bầu cử :

* Bầu chọn các trách vụ (đơn danh) : Phục Vụ – Phó Phục Vụ – Phụ trách Huấn Luyện – Thư ký – Thủ quỹ.

* Bầu chọn các uỷ viên nếu cần (theo thể thức liên danh).

8. Sau mỗi trách vụ, vị Chủ tọa đề nghị thành viên vừa đắc cử công khai chấp nhận trước Tu nghị và vị Chủ tọa nói đôi lời khích lệ ngắn gọn.

9. Chủ tọa tuyên bố kết quả và chấp nhận Tân Hội Đồng (BTV), đồng thời nhắc nhở Tân Hội Đồng về ơn gọi Phan Sinh và thái độ sẵn sàng phục vụ.

10. Tân Hội Đồng (BTV) ra mắt và một đại diện ngỏ lời với Tu nghị.

11. Chúc mừng huynh đệ.

12. Vị Trợ úy đọc lời nguyện :

“Xin Thiên Chúa là nguồn hy vọng, ban cho anh chị em được chan chứa niềm vui và bình an nhờ lòng tin, để nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, anh chị em được tràn đầy hy vọng” (Rm 15,13).

CD : CHÚC TỤNG THIÊN CHÚA ĐẾN MUÔN ĐỜI.

Vị Chủ tọa Tu nghị mời gọi :

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các anh chị vừa đặc cử, để nhờ việc phục vụ và tinh thần linh hoạt của họ, chúng ta có thể sống đức tin sâu sắc hơn, làm chứng cho Đức Ki-tô can đảm hơn và cộng tác vào việc xây dựng Nước Thiên Chúa tích cực hơn.

CD : LẠY THIÊN CHÚA LÀ CHA RẤT NHÂN LÀNH, / NHỜ LÒNG HẰNG SAY CỦA CÁC ANH CHỊ VỪA ĐƯỢC KÊU GỌI PHỤC VỤ HUYNH ĐỆ ĐOÀN CHÚNG CON, / XIN CHÚA CHO CHÚNG CON ĐƯỢC HIỂU BIẾT CHÚA HƠN / VÀ TRUYỀN ĐẠT SỰ HIỂU BIẾT ẤY CHO MỌI NGƯỜI, / ĐỒNG THỜI SỐNG MẠNH LIỆT HƠN LỐI SỐNG PHỨC ÂM MÀ CHÚA ĐÃ MẠC KHẢI CHO THÁNH PHAN-XI-CÔ ÁT-XI-DI. CHÚNG CON CẦU XIN NHỜ ĐỨC KI-TÔ, CHÚA CHÚNG CON. A-MEN.

III. BẾ MẠC

Vị Chủ tọa : Chúng ta hãy cầu nguyện.

Lạy Thiên Chúa rất từ bi nhân hậu, Chúa tác tạo hoà bình và chỉ muốn yêu thương xin ban cho tôi tớ Chúa được thực tình gắn bó với thánh ý Chúa, để chúng con có thể lướt thắng mọi chước cám dỗ, khả dĩ đánh mất sự bình an của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con.

CD : A-men.

Nếu có Linh mục hiện diện, xin ngài ban phép lành :

LM Chủ sự : Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và gìn giữ anh chị em.

CD : A-men.

LM Chủ sự : Nguyện xin Thiên Chúa tỏ Nhan Thánh Chúa cho anh chị em và thương xót anh chị em.

CD : A-men.

LM Chủ sự : Nguyện xin Thiên Chúa ghé mắt lại và ban bình an cho anh chị em.

CD : A-men.

LM Chủ sự : Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha, và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.

CD : A-men.

Hát : Kinh Hoà bình hoặc tạ ơn.

Kết thúc Tu Nghị.

CHƯƠNG III :

NGHI THỨC TRAO QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HĐĐ MỚI

- 1. Nghi thức trình bày trong chương này nên được tổ chức tại một nơi thích hợp.*
- 2. Nên cử hành Nghi thức này trong Thánh lễ hoặc ít là trong một buổi họp HĐĐ.*
- 3. Vị có thẩm quyền thành lập HĐĐ sẽ chủ tọa nghi thức.*

A/ TRONG BUỔI HỌP HĐĐ :

1. Kinh khai mạc :

Anh/chị Phục Vụ : Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.

CD : A-men.

Anh/chị Phục Vụ : Lạy Chúa Trời cao cả, Đấng nhân hậu toàn năng, Ngài xứng đáng lãnh nhận, tiếng ca ngợi hát mừng, danh dự và vinh quang với muôn lời cung chúc.

CD : Hãy dâng câu chúc tụng và hát mừng Thiên Chúa. Hãy hết lòng khiêm tốn, để tạ ơn Chúa và phụng thờ Người.

Anh/chị Phục Vụ : Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Thiên Chúa toàn năng, chí thánh vĩ đại và cao cả, Chúa bao gồm mọi sự thiện, siêu việt mọi sự thiện, chính Chúa là sự thiện hoàn hảo, chỉ một mình Chúa là tốt lành. Chúng con xin dâng về Chúa mọi lời ca tụng, mọi vinh quang, mọi lời cảm tạ, mọi vinh dự, mọi lời cung chúc và tất cả những gì là tốt đẹp, xin được như vậy, xin được như vậy.

CD : A-men.

HDV : Mời cộng đoàn ngồi.

2. Đại diện HĐĐ Địa phương (Miền) tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần chủ tọa, thành viên tham dự.

3. Đọc Luật Dòng điều 22.

HDV : Mời anh/chị Phục Vụ (cấp cao nhất) đọc điều 22 Luật Dòng.

Anh/chị Phục Vụ : “*HĐĐ địa phương phải được thành lập theo đúng Giáo luật và như thế phải là tế bào cơ bản của toàn Dòng và là dấu chỉ hữu hình của Hội Thánh, là một cộng đoàn yêu thương. Đó phải là nơi thích hợp nhất để phát huy cảm thức về Hội Thánh, về ơn gọi Phan Sinh và để linh hoạt đời sống tông đồ của các thành viên*”.

4. Vị Chủ tọa đọc lời nguyện :

HDV : Mời cộng đoàn đứng. Kính mời Cha dâng lời cầu nguyện.

LM Chủ tọa :

Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con đang tụ họp nơi đây nhân danh Chúa, được nhận biết Đức Giê-su Ki-tô, Con Chúa đang hiện diện giữa chúng con, là những anh chị em đích thực để niềm vui của chúng con trong thánh Phan-xi-cô được nên trọn vẹn. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con.

CD : A-men.

5. Công bố Lời Chúa :

HDV : Mời cộng đoàn ngồi, chúng ta cùng lắng nghe Lời Chúa.

Một người đọc (Rm 12,4-13)

Lời Chúa trong thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma.

⁴ Anh em thân mến, cũng như trong một thân thể, chúng ta có nhiều bộ phận, mà các bộ phận không có cùng một chức năng, ⁵ thì chúng ta cũng vậy : tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể trong Đức Ki-tô, mỗi người liên đới với những người khác như những bộ phận của một thân thể. ⁶ Chúng ta có những đặc sủng khác nhau, tùy theo ân sủng Thiên Chúa ban cho mỗi người. Được ơn làm ngôn sứ, thì phải nói sao cho phù hợp với đức tin. ⁷ Được ơn phục vụ, thì phải phục vụ. Ai dạy bảo, thì cứ dạy bảo. ⁸ Ai khuyên răn, thì cứ khuyên răn. Ai phân phát, thì phải chân thành. Ai chủ tọa, thì phải có nhiệt tâm. Ai làm việc bác ái, thì hãy vui vẻ.

⁹ Lòng bác ái không được giả hình giả bộ. Anh em hãy ghét điều dữ, tha thiết với điều lành ; ¹⁰ thương mến nhau với tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình ; ¹¹ nhiệt thành, không trễ nãi ; lấy tinh thần sốt sắng mà phục vụ Chúa. ¹² Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân, và chuyên cần cầu nguyện. ¹³ Hãy chia sẻ với các thánh đang lâm cảnh thiếu thốn, và ân cần tiếp đãi khách đến nhà.

Đó là Lời Chúa.

CD : Tạ ơn Chúa.

6. Vị Chủ tọa hoặc LM Trợ ứ có đôi lời khích lệ, chia sẻ và CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HDD.

HDV : Mời đại diện HDD lên đón nhận Quyết định nơi vị Chủ tọa và trình lại với Cha Trợ ứ địa phương (Miền).

Cộng đoàn vui mừng vỗ tay.

HDV : Anh chị em thân mến ! Ông gọi Phan Sinh Tại Thế là ơn gọi sống Phúc Âm trong HDD. Ông gọi này đã được thánh Phan-xi-cô cụ thể hoá trong lá thư gửi các tín hữu. Giờ đây, chúng ta cùng lắng nghe.

Một người đọc :

Tất cả những ai yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực (x. Mc 12,30) và yêu mến tha nhân như chính mình (x. Mt 22,39), / lại chê ghét cái tôi ích kỷ, đầy nét xấu và tội lỗi ; / tiếp rước Mình và Máu Chúa Giê-su Ki-tô, / và sinh hoa kết quả xứng với lòng hối cải : / Các anh chị em đó thật hạnh phúc và đáng được chúc tụng biết bao khi họ thực hành và kiên trì như thế / vì Thánh Khí Chúa sẽ ngự xuống trên họ và biến họ thành ngôi nhà và chốn cư ngụ của Người (x. Is 11,2 ; Ga 14,23) ; // Họ là con cái của Cha trên trời, thực hiện công việc của Người, là bạn trăm năm, là anh chị em và là mẹ của Chúa Giê-su Ki-tô (x. Mt 5,45 ; 12,50). / Chúng ta là bạn trăm năm của Người khi linh hồn đầy đức tin của chúng ta được Chúa Thánh Thần liên kết với Chúa Giê-su Ki-tô. / Chúng ta là anh chị em của Người, khi chúng ta thực hiện ý Cha trên trời (x. Mt 12,50). / Chúng ta là mẹ của Người, khi chúng ta cưu mang Người trong tâm hồn và thể xác (x. 1 Cr 6,20) bằng cách yêu mến Người và gìn giữ lương tâm trong trắng và chân thành ; chúng ta sinh Người ra bằng hành vi thánh thiện nhằm nêu gương sáng cho kẻ khác (x. Mt 5,16). / Ôi thật là điều vinh dự, khi có một Người Cha thánh thiện và vĩ đại trên trời. / Ôi thật là điều thánh thiện, khi có Đấng bảo trợ, đẹp đẽ và đáng thán phục làm bạn trăm năm. / Ôi thật là điều thánh thiện và đáng quý mến, khi có một người Anh và một người Con hiền lành, khiêm hạ, an hoà, ngọt ngào, đáng mến và đáng ước ao trên hết mọi sự, đó là Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, Đấng đã thí mạng sống mình cho đàn chiên (x. Ga 10,15).

HDV : Mời cộng đoàn đứng. Kính mời vị Chủ tọa (Cha) dâng lời nguyện kết thúc.

Vị Chủ tọa :

Lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng, nguồn mạch yêu thương và hiệp nhất. Xin làm cho Huynh Đệ Đoàn mới này của Dòng Phan Sinh Tại Thế được hiệp nhất và sống động nhờ Chúa Thánh Thần, biết chuyên cần lắng nghe Lời Chúa và cầu nguyện chung với nhau.

Xin cho tất cả anh chị em này tìm thấy nơi đây sức mạnh và cảm hứng để xây dựng một thế giới huynh đệ hơn, đồng thời đem sứ điệp bình an và vui tươi đến cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con.

CD : A-men.

(Nên kết thúc bằng một bài hát kính Đức Mẹ).

B/ TRONG THÁNH LỄ :

Sau bài giảng :

HDV : Sau đây là Nghi thức Trao quyết định thành lập HĐĐ. Mời anh/chị Phục Vụ (cấp cao nhất) đọc điều 22 Luật Dòng.

Anh/chị Phục Vụ : *“HĐĐ địa phương phải được thành lập theo đúng Giáo luật và như thế phải là tế bào cơ bản của toàn Dòng và là dấu chỉ hữu hình của Hội Thánh, là một cộng đoàn yêu thương. Đó phải là nơi thích hợp nhất để phát huy cảm thức về Hội Thánh, về ơn gọi Phan Sinh và để linh hoạt đời sống tông đồ của các thành viên”.*

HDV : Mời cộng đoàn đứng. Kính mời Cha Chủ sự dâng lời nguyện.

LM Chủ sự :

Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con đang tụ họp nơi đây nhân danh Chúa, được nhận biết Đức Giê-su Ki-tô, Con Chúa đang hiện diện giữa chúng con, là những anh chị em đích thực để niềm vui của chúng con trong thánh Phan-xi-cô được nên trọn vẹn. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con.

CD : A-men.

HDV : Kính mời anh/chị Phục Vụ trình lên Cha Chủ sự văn bản Quyết định thành lập HĐĐ.

(Trình xong.)

HDV : Giờ đây xin mời Cha Chủ sự công bố và trao Quyết định.

(Cha Chủ sự công bố và trao Quyết định cho anh/chị Phục Vụ Miền / Địa phương)

HDV : Kính mời anh/chị Phục Vụ đại diện HĐĐ lên nhận Quyết định.

Nhận xong. Cộng đoàn vui mừng vỗ tay.

HDV : Kính mời Cha Chủ sự dâng lời nguyện.

LM Chủ sự :

Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện.

Lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng, nguồn mạch yêu thương và hiệp nhất. Xin làm cho Huynh Đệ Đoàn mới này của Dòng Phan Sinh Tại Thế được hiệp nhất và sống động nhờ Chúa Thánh Thần, biết chuyên cần lắng nghe Lời Chúa và cầu nguyện chung với nhau.

Xin cho tất cả anh chị em này tìm thấy nơi đây sức mạnh và cảm hứng để xây dựng một thế giới huynh đệ hơn, đồng thời đem sứ điệp bình an và vui tươi đến cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con.

CD : A-men.

Thánh lễ tiếp tục.

[Trở về Mục lục](#)

PHẦN

PHỤ TRƯỞNG

I. NHỮNG BÀI ĐỌC TUỖ NGHI LỰA CHỌN KHI CỬ HÀNH NGHI THỨC TUYÊN KHẤN

A. BÀI ĐỌC :

1. Gl 6,14-18

Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài thập giá Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta !

Lời Chúa trong thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ga-lát.

¹⁴ Thưa anh em, ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài thập giá Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta ! Nhờ thập giá Người, thế gian đã bị đóng đinh vào thập giá đối với tôi, và tôi đối với thế gian. ¹⁵ Quả thật, cắt bì hay không cắt bì chẳng là gì cả, điều quan trọng là trở nên một thụ tạo mới. ¹⁶ Chúc tất cả những ai sống theo quy tắc ấy, và chúc Ít-ra-en của Thiên Chúa được hưởng bình an và lòng thương xót của Người. ¹⁷ Từ nay, xin đừng có ai gây phiền toái cho tôi nữa, vì tôi mang trên mình tôi những dấu tích của Đức Giê-su. ¹⁸ Thưa anh em, nguyện xin Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, ban cho thần trí anh em được đầy tràn ân sủng. A-men.

Đó là lời Chúa.

2. Ep 1,3-10

Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giê-su Ki-tô.

Khởi đầu thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-xô.

³ Chúc tụng Thiên Chúa

là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.

Trong Đức Ki-tô,

từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc

cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần.

⁴ Trong Đức Ki-tô,

Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ,

để trước thánh nhan Người,

ta trở nên tinh tuyền thánh thiện,

nhờ tình thương của Người.

⁵ Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người,

Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử

nhờ Đức Giê-su Ki-tô,

⁶ để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời,

ân sủng Người ban tặng cho ta

trong Thánh Tử yêu dấu.

⁷ Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra

chúng ta được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi

theo lượng ân sủng rất phong phú của Người.

⁸ Ân sủng này, Thiên Chúa đã rộng ban cho ta

cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu.

⁹ Người cho ta được biết thiên ý nhiệm mầu :

thiên ý này là kế hoạch yêu thương

Người đã định từ trước trong Đức Ki-tô.

¹⁰ Đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn

là quy tụ muôn loài trong trời đất

dưới quyền một thủ lãnh là Đức Ki-tô.

Đó là lời Chúa.

3.

Cl 3,9-17

Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái : đó là mối dây liên kết tuyệt hảo.

Lời Chúa trong thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-lô-xê.

^{9b} Thừa anh em, vì anh em đã cởi bỏ con người cũ với những hành vi của nó rồi, ¹⁰ và anh em đã mặc lấy con người mới, con người hằng được đổi mới theo hình ảnh Đấng Tạo Hoá, để được ơn thông hiểu. ¹¹ Vậy không còn phải phân biệt Hy-lạp hay Do-thái, cắt bì hay không cắt bì, man di, mọi rợ, nô lệ, tự do, nhưng chỉ có Đức Ki-tô là tất cả và ở trong mọi người.

¹² Anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương. Vì thế, anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hoà và nhẫn nại. ¹³ Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau. ¹⁴ Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái : đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. ¹⁵ Ước gì ơn bình an của Đức Ki-tô điều khiển tâm hồn anh em, vì trong một thân thể duy nhất, anh em đã được kêu gọi đến hưởng ơn bình an đó. Bởi vậy, anh em hãy hết dạ tri ân.

¹⁶ Ước chi lời Đức Ki-tô ngự giữa anh em thật dồi dào phong phú. Anh em hãy dạy dỗ khuyên bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan. Để tỏ lòng biết ơn, anh em hãy đem cả tâm hồn mà hát dâng Thiên Chúa những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca, do Thần Khí linh ứng. ¹⁷ Anh em có làm gì, nói gì, thì hãy làm hãy nói nhân danh Chúa Giê-su và nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha.

Đó là lời Chúa.

4.

1 Pr 2,9-17

Anh em hãy ăn ở ngay lành giữa dân ngoại.

Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Phê-rô tông đồ.

⁹ Anh em thân mến, anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Người, Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đây ánh sáng diệu huyền. ¹⁰ Xưa anh em chưa phải là một dân, nay anh em đã

là Dân của Thiên Chúa ; xưa anh em chưa được hưởng lòng thương xót, nay anh em đã được xót thương.

¹¹ Anh em thân mến, anh em là khách lạ và lữ hành, tôi khuyên anh em hãy tránh xa những đam mê xác thịt, vốn gây chiến với linh hồn. ¹² Anh em hãy ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, để ngay cả khi họ vu khống, coi anh em là người gian ác, họ cũng thấy các việc lành anh em làm mà tôn vinh Thiên Chúa trong ngày Người đến viếng thăm.

¹³ Vì Chúa, anh em hãy tuân phục mọi thể chế do loài người đặt ra : dù là vua, người nắm quyền tối cao, ¹⁴ dù là quan, sứ giả của nhà vua để trừng phạt kẻ làm điều ác và khen thưởng người làm điều thiện, ¹⁵ vì ý muốn của Thiên Chúa là anh em hãy làm điều thiện để bịt miệng những kẻ ngu xuẩn vô tri. ¹⁶ Anh em hãy hành động như những người tự do, không phải như những người lấy sự tự do làm màn che sự gian ác, nhưng như những tôi tớ của Thiên Chúa. ¹⁷ Hãy tôn trọng mọi người, hãy yêu thương anh em, hãy kính sợ Thiên Chúa, hãy tôn trọng nhà vua.

Đó là lời Chúa.

5.

Gc 2,12-18

Đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết.

Lời Chúa trong thư của thánh Gia-cô-bê tông đồ.

¹² Anh em thân mến, anh em hãy nói năng và hành động như những người sẽ bị xét xử theo luật tự do. ¹³ Vì Thiên Chúa không thương xót khi xét xử kẻ không biết thương xót. Còn ai thương xót, thì chẳng quan tâm đến việc xét xử.

¹⁴ Thừa anh em, ai bảo rằng mình có đức tin mà không hành động theo đức tin, thì nào có ích lợi gì ? Đức tin có thể cứu người ấy được chăng ? ¹⁵ Giả như có người anh em hay chị em không có áo che thân và không đủ của ăn hằng ngày, ¹⁶ mà có ai trong anh em lại nói với họ : “Hãy đi bình an, mặc cho ấm và ăn cho no”, nhưng lại không cho họ những thứ thân xác họ đang cần, thì nào có ích lợi gì ?

¹⁷ Cũng vậy, đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết. ¹⁸ Đàng khác, có người sẽ bảo : “Bạn, bạn có đức tin ; còn tôi, tôi có hành động. Bạn thử cho tôi thấy thể nào là tin mà không hành động, còn tôi, tôi sẽ hành động để cho bạn thấy thể nào là tin.”

Đó là lời Chúa.

6.

1 Cr 12,4-11

Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung.

Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.

⁴ Anh em thân mến, có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. ⁵ Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. ⁶ Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. ⁷ Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung. ⁸ Người thì được Thần Khí ban cho ơn khôn ngoan để giảng dạy, người thì được Thần Khí ban cho ơn hiểu biết để trình bày. ⁹ Kẻ thì được Thần Khí ban cho lòng tin ; kẻ thì cũng được chính Thần Khí duy nhất ấy ban cho những đặc sủng để chữa bệnh. ¹⁰ Người thì được ơn làm phép lạ, người thì được ơn nói tiên tri ; kẻ thì được ơn phân định thần khí ; kẻ khác thì được ơn nói các thứ tiếng lạ ; kẻ khác nữa lại được ơn giải thích các tiếng lạ. ¹¹ Nhưng chính Thần Khí duy nhất ấy làm ra tất cả những điều đó và phân chia cho mỗi người mỗi cách, tùy theo ý của Người.

¹² Thật vậy, ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Ki-tô cũng vậy.

Đó là lời Chúa.

B. THÁNH VINH ĐÁP CA :

1. Tv 15,1-2a và 5.7-8.11 (Đ. c.5)

**Đ. Lạy Chúa,
Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng,
là chén phúc lộc dành cho con ;
số mạng con, chính Ngài nắm giữ.**

¹ Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con,

vì bên Ngài, con đang ẩn náu.

^{2a} Con thưa cùng Chúa : Ngài là Chúa con thờ,

⁵ Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng,

là chén phúc lộc dành cho con ;

số mạng con, chính Ngài nắm giữ. **Đ.**

⁷ Con chúc tụng Chúa hằng thương chỉ dạy,

ngay cả đêm trường, lòng dạ nhẩn nhủ con.

⁸ Con luôn nhớ có Ngài trước mặt,

được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ. **Đ.**

¹¹ Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống :

trước Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề,

ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi ! **Đ.**

2. Tv 97,1.2-3ab.3cd-4. (Đ. c.2b)

**Đ. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,
vì Người đã thực hiện bao kỳ công.**

¹ Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,

vì Người đã thực hiện bao kỳ công.

Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh,

nhờ cánh tay chí thánh của Người. **Đ.**

² Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ,

mặc khải đức công chính của Người

trước mặt chư dân ;

^{3ab} Người đã nhớ lại ân tình và tín nghĩa

đành cho nhà Ít-ra-en. **Đ.**

^{3cd} Toàn cõi đất này đã xem thấy

ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.

⁴ Tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu,

mừng vui lên, reo hò đàn hát. **Đ.**

3. Tv 36,3-4.5-6.30-31 (Đ. c.31a)

Đ. Luật Thiên Chúa, người công chính ghi tạc vào lòng.

³ Cứ tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện,

thì sẽ được ở trong đất nước và sống yên hàn.

⁴ Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn,

Người sẽ cho được phi chí toại lòng. **Đ.**

⁵ Hãy ký thác đường đời cho Chúa,
tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay.

⁶ Chính nghĩa bạn,
Chúa sẽ làm rục rở tựa bình minh,
công lý bạn,

Người sẽ cho huy hoàng như chính ngọc. **Đ.**

³⁰ Miệng người công chính niệm lễ khôn ngoan,
và lưỡi họ nói lên điều chính trực.

³¹ Luật Thiên Chúa, họ ghi tạc vào lòng,
bước chân đi không hề lao đảo. **Đ.**

4. Tv 133,1-2.3 (Đ. 1 Ga 4,7)

**Đ. Chúng ta hãy yêu thương nhau,
vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa.**

¹ Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay,
anh em được sống vui vầy bên nhau,

² như dầu quý đổ trên đầu
xuống râu xuống cổ áo châu A-ha-ron. **Đ.**

³ Như sương từ đỉnh Khéc-môn
toả trên đồi núi Xi-on lan tràn,
nơi đây ân huệ Chúa ban,
chính là sự sống chứa chan muôn đời. **Đ.**

5. Tv 24,1-2.4-5.8-9.10 (Đ. c.5a)

**Đ. Lạy Chúa,
xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài.**

¹ Lạy Chúa, con nâng tâm hồn lên cùng Chúa.

² Lạy Thiên Chúa của con, con tin tưởng nơi Ngài,
xin Ngài đừng để con tủi nhục,
đừng để quân thù đắc chí nhạo cười con. **Đ.**

⁴ Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết,
lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con.

⁵ Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài
và bảo ban dạy dỗ,
vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con.

Sớm hôm con những cậy trông Ngài,
bởi vì Ngài nhân ái. **Đ.**

⁸ Chúa là Đấng nhân từ chính trực,
chỉ lối cho tội nhân,

⁹ dẫn kẻ nghèo hèn đi theo đường công chính,
dạy cho biết đường lối của Người. **Đ.**

¹⁰ Tất cả đường lối Chúa
đều là yêu thương và thành tín
đối với những kẻ nào
giữ giao ước và lễ luật Chúa. **Đ.**

6. Tv 91,2-3.6-7.13-14 (Đ. c.13)

Đ. Lạy Chúa, công trình Ngài xiết bao vĩ đại.

² Thú vị thay được tạ ơn Chúa,

được mừng hát danh Ngài, lạy Đấng Tối Cao,
³ được tuyên xưng tình thương của Ngài từ buổi sớm,
và lòng thành tín của Ngài suốt canh khuya. **Đ.**

⁶ Lạy Chúa, công trình Ngài xiết bao vĩ đại,
tư tưởng Ngài thâm thúy lắm thay !

⁷ Người khờ dại nào đâu có biết,
kẻ ngu si chẳng hiểu điều này. **Đ.**

¹³ Người công chính vươn lên tựa cây dừa tươi tốt,
lớn mạnh như hương bá Li-băng

¹⁴ được trồng nơi nhà Chúa,
mơn mơn giữa khuôn viên đền thánh Chúa ta ; **Đ.**

C. HA-LÊ-LUI-A VÀ CÂU XƯỚNG TRƯỚC TIN MỪNG :

1. Pl 1,21

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đối với tôi, sống là Đức Ki-tô và chết là một mối lợi. *Ha-lê-lui-a.*

2. x. Mt 11,25

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khải
mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn. *Ha-lê-lui-a.*

3. Cl 3,14-15a

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái : đó là mối dây liên
kết tuyệt hảo. Ước gì ơn bình an của Đức Ki-tô điều khiển tâm hồn anh em. *Ha-lê-lui-a.*

4. x. Lc 10,1-9

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : “Anh em hãy ra đi. Hãy công bố trong các thành, và nói với
họ : Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần anh em.” *Ha-lê-lui-a.*

5. Ga 15,8

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là : Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy. *Ha-lê-lui-a.*

6.

Tv 133,1

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay,
anh em được sống vui vầy bên nhau. *Ha-lê-lui-a.*

D. TIN MỪNG :

1.

Mt 5,1-12a

Anh em hãy vui mừng hơn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

¹ Một hôm, thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. ² Người lên tiếng dạy họ rằng :

³ “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,

vì Nước Trời là của họ.

⁴ Phúc thay ai hiền lành,

vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.

⁵ Phúc thay ai sầu khổ,

vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.

⁶ Phúc thay ai khát khao nên người công chính,

vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.

⁷ Phúc thay ai xót thương người,

vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.

⁸ Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch,

vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.

⁹ Phúc thay ai xây dựng hoà bình,

vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.

¹⁰ Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính,

vì Nước Trời là của họ.

¹¹ Phúc thay anh em

khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại

và vu khống đủ điều xấu xa.

^{12a} Anh em hãy vui mừng hớn hờ,

vì phần thưởng dành cho anh em

ở trên trời thật lớn lao.”

Đó là lời Chúa.

2.

Mt 11,25-30

Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

²⁵ Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói : “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. ²⁶ Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.

²⁷ “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha ; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.

²⁸ “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. ²⁹ Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. ³⁰ Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.”

Đó là lời Chúa.

3.

Mt 12,46-50

Phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

⁴⁶ Khi Đức Giê-su còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người. ⁴⁷ Có kẻ thưa Người rằng : “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy.” ⁴⁸ Người bảo kẻ ấy rằng : “Ai là mẹ tôi ? Ai là anh em tôi ?” ⁴⁹ Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói : “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. ⁵⁰ Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.”

Đó là lời Chúa.

4.

Lc 10,1-9

Anh em hãy ra đi. Nay Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

¹ Một hôm, Chúa Giê-su chỉ định bảy mươi hai môn đệ khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. ² Người bảo các ông : “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. ³ Anh em hãy ra đi. Nay Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. ⁴ Đừng mang theo túi tiền, bao bì, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. ⁵ Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói : ‘Bình an cho nhà này !’ ⁶ Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy ; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. ⁷ Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. ⁸ Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. ⁹ Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ : ‘Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông.’”

Đó là lời Chúa.

5.

Ga 15,1-8

Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là : Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

¹ Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. ² Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi ; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. ³ Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. ⁴ Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.

⁵ “Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. ⁶ Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. ⁷ Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. ⁸ Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là : Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.”

Đó là lời Chúa.

6.

Ga 17,20-26

Lạy Cha, xin cho tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

²⁰ Khi ấy, Đức Giê-su ngược mắt lên trời và cầu nguyện rằng : “Lạy Cha chí thánh, con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, ²¹ để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. ²² Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một : ²³ Con ở trong họ, và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một ; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con, và đã yêu thương họ như đã yêu thương con.

²⁴ “Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. ²⁵ Lạy Cha là Đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con, con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. ²⁶ Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa.”

Đó là lời Chúa.

II. NHỮNG ĐOẠN TRÍCH TỪ CÁC TÀI LIỆU NGUỒN PHAN SINH :

Trong các cuộc họp HĐĐ, nhất là trong các cuộc họp thông thường, và khi cử hành Tu nghị, đề công hiến cho anh chị em những đề tài suy niệm, nên có sẵn cho họ các Di cáo của thánh Phan-xi-cô hay những bản văn khác rút từ các tài liệu nguồn Phan Sinh.

Sau đây chỉ nêu một số Di cáo của thánh Phan-xi-cô Át-xi-di :

1. Lời kêu gọi của thánh Phan-xi-cô gửi đến các anh chị em sống đời hoán cải.
2. Thư gửi toàn thể các tín hữu.
3. Bản Luật không sắc dụ, các chương 22 và 23.

4. Các lời nguyện và Thánh Thi trích từ bộ Kinh Thương Khó.

III. KINH NGUYỆN PHỤNG VỤ CỦA ANH CHỊ EM PHAN SINH TẠI THỂ :

1. Theo Luật Dòng điều 8 : “Anh chị em Phan Sinh Tại Thể tham dự vào Kinh Nguyện Phụng Vụ theo một trong những cách thức được Hội Thánh chấp nhận. Và như thế, anh chị em dự phần vào các mẫu nhiệm của đời sống Đức Ki-tô”.

2. Kinh nguyện ấy có thể là :

a. Kinh sáng và Kinh chiều, đọc chung hay đọc riêng. Tốt nhất nên đọc chung, đặc biệt trong các cuộc họp HĐĐ.

b. Các Giờ Kinh Phụng Vụ dưới dạng rút ngắn hoặc thích nghi của Hội Thánh địa phương.

c. Kinh Thần Tụng ngắn về Đức Trinh Nữ Ma-ri-a.

d. Kinh Thần Tụng Thương Khó của thánh Phan-xi-cô Át-xi-di.

e. Thần Tụng 12 Kinh Lạy Cha kèm theo những đoạn Kinh Thánh ngắn và thích nghi với Các Giờ Kinh Phụng Vụ. Hình thức Kinh Nguyện này đang thịnh hành trong nhiều Quốc gia và tiện lợi trong nhiều hoàn cảnh.

[_ Trở về Mục lục](#)

CÁC MẪU ĐƠN

DÒNG PHAN SINH TẠI THỂ

HĐĐ QUỐC GIA VIỆT NAM

HĐĐ Miền :

HĐĐ Địa phương :

ĐƠN XIN GIA NHẬP HĐĐ

Kính gửi : Hội đồng HĐĐ

Tôi tên là :

Sinh ngày :tại :

Hiện ngụ tại :

Rửa tội : tại :

Sau thời gian tìm hiểu về Dòng Phan Sinh Tại Thế, tôi cảm thấy yêu mến tinh thần và linh đạo của thánh Phan-xi-cô.

Nay tôi xin Hội đồng cho tôi gia nhập HĐĐ để tiếp tục Thời Kỳ Huấn luyện Khởi đầu.

Kính mong Hội đồng chấp thuận.

Quyết định của Hội đồng HĐĐ Làm tại.....

Ngày.....

Ký tên

DÒNG PHAN SINH TẠI THẾ

HĐĐ QUỐC GIA VIỆT NAM

HĐĐ Miền :

HĐĐ Địa phương :

ĐƠN XIN TUYỂN KHÁN

Kính gửi : Hội đồng HĐĐ

Tôi tên là :

Sinh ngày : tại :

Hiện ngụ tại :

Đã gia nhập HDD :

ngày :

Tôi đã hoàn thành thời gian Huấn luyện Khởi đầu. Nay tôi xin Hội đồng cho tôi được Tuyên
khấn sống Phúc Âm Đức Giê-su Ki-tô theo gương thánh Phan-xi-cô và tuân giữ Luật Dòng Phan
Sinh Tại Thế.

~ Thời hạn một năm.

~ Suốt đời tôi.

Kính mong Hội đồng chấp thuận.

Quyết định của Hội đồng HDD Làm tại

Ngày

Ký tên

DÒNG PHAN SINH TẠI THẾ

HDD QUỐC GIA VIỆT NAM

HDD Miền :

THƯ MỜI THAM DỰ TU NGHỊ MIỀN

Kính gửi : – Các thành viên BTV Miền đương nhiệm.

- Các anh/chị Phục Vụ và đại biểu các HDD địa phương.

- Các anh/chị :

(Do BTV Miền và các Cụm đề xuất)

Căn cứ các điều 51,76,77 Tổng Hiến Chương Dòng Phan Sinh Tại Thế,

BTV Miền kính báo đến quý anh chị :

Tu nghị HĐĐ Miền

Khoá :, nhiệm kỳ :
được tổ chức từ lúc.....giờ.....ngày.....tháng.....năm
đến.....giờ.....ngày.....tháng.....năm.....tại.....

Mong quý anh chị tham dự thật đông đủ và đúng giờ.

Kính chào bình an và thiện hảo.

....., ngày.....tháng.....năm.....

TM.BTV Miền

Phục Vụ

*** Lưu ý :**

Các HĐĐ địa phương dựa vào mẫu này để tuyền làm thư mời tham dự Tu Nghị HĐĐ của mình.

DÒNG PHAN SINH TẠI THẾ

HĐĐ QUỐC GIA VIỆT NAM

HĐĐ Miền :

HĐĐ Địa phương :

ĐƠN XIN QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP HĐĐ ĐỊA PHƯƠNG

Kính gửi : Cha Giám Tỉnh Dòng Anh Em Hèn Mọn / Việt Nam

Đồng kính gửi : – Cha Trợ Úy và BTV / HĐĐ PSTT / Quốc gia Việt Nam

- Cha Trợ Úy và BTV / HĐĐ PSTT / Miền

Tham chiếu điều 46 Tổng Hiến Chương Dòng Phan Sinh Tại Thế,

Chúng con những người Ki-tô hữu thuộc Giáo xứ Giáo hạt Giáo phận, đã được kêu mời sống theo ơn gọi Phan Sinh từ ngày..... tháng..... năm....., dưới sự hướng dẫn của HĐĐ....., Giáo xứ

Hiện nay chúng con gồm có :

Tổng số :/ anh chị em đoàn viên.

Tuyên khấn vĩnh viễn :/ anh chị em đoàn viên.

Tuyên khấn tạm :/ anh chị em đoàn viên.

Nhập gia :/ anh chị em đoàn viên.

Tim hiểu :/ anh chị em đoàn viên.

Vị Trợ úy tinh thần :

Nhận Thánh hiệu HĐĐ, kính ngày

Hội đồng HĐĐ lâm thời :

- Phục vụ :

- Phó Phục vụ :

- PTHL :

- Thư ký :

- Thủ quỹ :

(Xin đính kèm danh sách các thành viên)

Nay chúng con kính trình Cha Giám Tỉnh và quý anh chị hữu trách xét chấp thuận và ban quyết định thành lập chính thức HĐĐ chúng con.

Kính chào bình an và thiện hảo.

....., ngày.....tháng.....năm.....

TM.BTV/HĐĐ

Phục Vụ

Kiến thị của Linh mục Chánh Xứ

Ý kiến của Hội đồng HĐĐ Miền

Vị Trợ úy tinh thần

Phục Vụ Miền